

สำเนา
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
 วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางมยุรา อัจจิชาติ	ประธานสภาฯ	มยุรา อัจจิชาติ	
๒	นายสมบัติ จันทะมนตรี	รองประธานสภาฯ	สมบัติ จันทะมนตรี	
๓	นายวิชัย คงนอก	สมาชิกสภาฯ ม.๒	วิชัย คงนอก	
๔	นายนาวิ จันสายออ	สมาชิกสภาฯ ม.๓	นาวิ จันสายออ	
๕	นายชนะเทพ อวารุณ	สมาชิกสภาฯ ม.๓	รุ่งทิวี อวารุณ	
๖	นายสมัย เลขนอก	สมาชิกสภาฯ ม.๔	สมัย เลขนอก	
๗	นายพิชญ์ เป็นสุข	สมาชิกสภาฯ ม.๔	พิชญ์ เป็นสุข	
๘	นายวิชัย พงษ์รัตน์	สมาชิกสภาฯ ม.๕	วิชัย พงษ์รัตน์	
๙	นางสายยนต์ ถาวรหมื่น	สมาชิกสภาฯ ม.๕	สายยนต์ ถาวรหมื่น	
๑๐	นายเล็ง แก้วอุดร	สมาชิกสภาฯ ม.๑๐	เล็ง แก้วอุดร	
๑๑	นายวิเชียรพันธ์ แสงจิต	สมาชิกสภาฯ ม.๑๑	วิเชียรพันธ์ แสงจิต	
๑๒	นายชัยชนะ หาญกุดเลาะ	สมาชิกสภาฯ ม.๑๑	ชัยชนะ หาญกุดเลาะ	
๑๓	นายเจียม เสนาหาญ	สมาชิกสภาฯ ม.๑๒	เจียม เสนาหาญ	
๑๔	นายอุทัย เมี้ยนกลาง	สมาชิกสภาฯ ม.๑๒	อุทัย เมี้ยนกลาง	
๑๕	นายสุบรรณ พันธ์ินลาด	สมาชิกสภาฯ ม.๑๔	สุบรรณ พันธ์ินลาด	
๑๖	นายสุระ ไตหนองเป็ด	สมาชิกสภาฯ ม.๑๕	สุระ ไตหนองเป็ด	
๑๗	นายทองเลิศ ชากันท์	สมาชิกสภาฯ ม.๑๖	ทองเลิศ ชากันท์	
๑๘	นายจำปา หาวิชา	สมาชิกสภาฯ ม.๑๖	จำปา หาวิชา	
๑๙	นายใบ ลีบ่อน้อย	สมาชิกสภาฯ ม.๑๗	ใบ ลีบ่อน้อย	
๒๐	นายทองอยู่ โพธิ์สะเดา	สมาชิกสภาฯ ม.๑๗	ทองอยู่ โพธิ์สะเดา	
๒๑	นายจรูญ สุขศรี	สมาชิกสภาฯ ม.๑๘	จรูญ สุขศรี	
๒๒	นายแสวง ปัชชาเขียว	สมาชิกสภาฯ ม.๑๘	แสวง ปัชชาเขียว	
๒๓	นายสุชาติ ยิ้มเสงี่ยม	สมาชิกสภาฯ ม.๑๙	สุชาติ ยิ้มเสงี่ยม	
๒๔	นายทองมี ศรีตะวัน	สมาชิกสภาฯ ม.๑๙	ทองมี ศรีตะวัน	
๒๕	นายสายทอง จำนงศิลป์	สมาชิกสภาฯ ม.๒๐	สายทอง จำนงศิลป์	
๒๖	นางสายเพชร ศรีบุญเรือง	สมาชิกสภาฯ ม.๒๐	สายเพชร ศรีบุญเรือง	
๒๗	นางสาวประคอง คลองไข่น้ำ	ปลัด อบต. เลขานุการสภาฯ	ประคอง คลองไข่น้ำ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายนิคม อบมาลี	นายก อบต.	นิคม อบมาลี	
๒	นายชาติชาย อาจสนาม	รองนายก อบต.	ชาติชาย อาจสนาม	
๓	นายถวัลย์ สมศักดิ์ศรี	เลขานุการนายก อบต.	ถวัลย์ สมศักดิ์ศรี	
๔	นางสาวทองถิ่น ดันประดิษฐ์	ผอ.กองคลัง	ทองถิ่น ดันประดิษฐ์	
๕	นางวรางคณา เหล่าภักดี	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	วรางคณา เหล่าภักดี	
๖	นางกนกขวัญ ชัยประสิทธิ์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กนกขวัญ ชัยประสิทธิ์	
๗	นายกิตติ ตระกูลรัมย์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กิตติ ตระกูลรัมย์	
๘	นางสาวภณิษา ภัทระวัฒนากุล	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	ภณิษา ภัทระวัฒนากุล	
๙	นางสาวจิรายุ จารีย์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	จิรายุ จารีย์	
๑๐	นางสาวทิพวรรณ ศรีนอก	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ทิพวรรณ ศรีนอก	
๑๑	นายเจริญ ทองเงิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	เจริญ ทองเงิน	

ผู้ที่มาประชุม ๒๖ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๑ คน

ผู้ที่ไม่มาประชุม ๓ คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อได้เวลาประชุม นางสาวประคอง คลองไข่น้ำ เลขานุการสภาฯ เรียนเชิญ นางมยุรา อาจิวิตี ประธานสภา อบต.หนองแวง กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางมยุรา อาจิวิตี ประธานสภาฯ ๑.๑ มีสมาชิกที่ขาดการประชุมคือนางนิตยา นวลศรี ส.อบต.ม.๖ ,นายสุนทร คำภีระ ส.อบต.ม.๖ และนายอำนาจ เกล้าเหลือง ส.อบต.ม.๘

๑.๒ การแนะนำพนักงานส่วนตำบล นายเจริญ ทองเงิน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวจิรายุ จารีย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

๑.๓ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามหนังสือที่ ชย ๑๑๑๘/ว ๒๐๑๒ เรื่องขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดชัยภูมิเกี่ยวกับมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A (การรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย ๑ เมตร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ และใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”) เพื่อป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด หากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจลำบาก หอบ เหนื่อย ลื่นไม่รับรสและหรือประวัติมีไข้ หรืออุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไป หรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต. ที่อยู่ในท้องที่พื้นที่)

ที่ประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

นางมยุรา อาจิวิตี

ประธานสภาฯ

- เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

นายใบ ลีป่อน้อย ส.อบต.ม.๑๗	-สำหรับสำเนารายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่จัดส่งพร้อมหนังสือแจ้งนัดประชุมได้ตรวจสอบแล้ว มีความสมบูรณ์ในรายละเอียดไม่มีส่วนใดที่จะขอแก้ไข ที่ประชุมท่านอื่นจะขอแก้ไขหรือไม่
นายทองมี ศรีตะวัน ส.อบต.ม.๑๘	-ขอแก้ไขรายงานการประชุม
นางมยุรา อัจจิชาติ ประธานสภาฯ	-ถามมติที่ประชุมว่าจะให้มีการแก้ไขสำเนารายงานการประชุมหรือไม่
ที่ประชุม	-มีมติให้แก้ไขสำเนารายงานการประชุม ๒๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
นางมยุรา อัจจิชาติ ประธานสภาฯ	-เมื่อที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขสำเนารายงานการประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมได้เสนอการขอแก้ไข
นายทองมี ศรีตะวัน ส.อบต.ม.๑๘	-ขอแก้ไขหน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๑๖ ข้อความ “มีวัดเดียวที่ขึ้นทะเบียนและมีที่ดินเป็นของวัด คือ วัดหนองประดู่ ซึ่งถ้าไม่วัดไม่ดำเนินการให้” ขอแก้ไขเป็น “มีวัดเดียวที่ขึ้นทะเบียนและมีที่ดินเป็นของวัด คือ วัดหนองประดู่ ซึ่งถ้าวัดไม่ดำเนินการให้”
นางมยุรา อัจจิชาติ ประธานสภาฯ	-สมาชิกสภาฯท่านอื่นจะขอแก้ไขสำเนารายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรรับรองสำเนารายงานการประชุมหรือไม่
ที่ประชุม	-ไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขสำเนารายงานการประชุม และมีมติรับรองสำเนารายงานการประชุม ๒๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้
ระเบียบวาระที่ ๔	-ไม่มี-
(กองคลัง)	๔.๑ เรื่องการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
นางมยุรา อัจจิชาติ ประธานสภาฯ	-เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กองคลัง รายการค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้สภาพิจารณา
นายนิคม ออบมาลี นายก อบต.	-การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พิจารณาอนุมัติ ดังนี้
	กองคลัง โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายค่าเช่าบ้าน โครงการ/รายการค่าเช่าบ้าน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๓,๔๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๖,๖๐๐ บาท โอนไปเพิ่มในโครงการ/รายการค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์
	โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการ/รายการรถจักรยานยนต์ ตั้งไว้ ๔๘,๕๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๔๘,๕๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๓,๔๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๑,๙๐๐ บาท เนื่องจากงบประมาณที่เราตั้งไว้มีจำนวนน้อยทำให้ไม่สามารถที่จะซื้อได้ ให้กองคลังชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้สภาพิจารณา
นางสาวทองถิ่น ดันประดิษฐ์ ผอ.กองคลัง	-การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในส่วนของกองคลัง โอนมาเพิ่มในรายการจัดซื้อรถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีตามหมู่บ้านและใช้ในการติดต่อ

ประสานงานต่างๆในตำบล งานพัสดุกองคลังได้ไปสืบราคาที่จังหวัดชัยภูมิ รถจักรยานยนต์แบบ เกียร์อัตโนมัติ ตั้งไว้ ๔๘,๕๐๐ บาท ไม่สามารถที่จะจัดซื้อได้และได้สอบถามไปยังร้านค้าใน อำเภอหนองบัวแดงที่ขายรถจักรยานยนต์ให้กับหน่วยงานราชการโดยเฉพาะมีร้านเดียวคือร้าน ถาวร ราคา ๕๑,๙๐๐ บาท จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายมาเพิ่มเพื่อให้ สภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นางมยุรา อัจจิชาติ
ประธานสภา

-ตามที่ท่านนายก อบต. และผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงรายละเอียดและความจำเป็น การโอน งบประมาณมีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ จะได้ขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๔.๒ เรื่องการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นางมยุรา อัจจิชาติ
ประธานสภา

-เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้สภา พิจารณา

นายนิคม ออบมาลี
นายก อบต.

-การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแวง พิจารณาอนุมัติ ดังนี้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง โครงการ/รายการรถบรรทุกขยะ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ หลังโอน ๐ บาท โอนไปเพิ่มในโครงการ/รายการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

โอนเพิ่ม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวด รายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โครงการ/รายการค่า บำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๖๐,๒๓๙.๔๙ บาท โอนเพิ่ม ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒,๓๖๐,๒๓๙.๔๙ บาท เนื่องจาก เตาเผาขยะและอาคารเตาเผาขยะเกิดการชำรุดเสียหายทำให้ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ อาคาร เตาเผาขยะของเราเป็นอาคารที่มีผนังรอบอากาศถ่ายเทไม่สะดวกมีความร้อนสะสมอยู่ข้างใน อาคารทำให้หลังคาชำรุดเสียหายเร็ว ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับอาคารเตาเผาขยะของอบต.คูเมืองจะ เป็นอาคารโล่งไม่มีผนังกันความร้อนระบายออกด้านข้างได้สภาพอาคารยังอยู่ในสภาพที่ดี ส่วน ของ อบต. เรามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการซ่อมแซมโดยจะใช้เหล็กที่มีความหนาบริเวณที่ เป็นปล่องไฟขึ้นด้านบนจะทำให้เป็นมาตรฐาน เวลาที่เผาขยะเมื่อมีฝนตกลงมาความร้อนปะทะ กับความเย็นทำให้เกิดการผุกร่อนได้ง่าย วิธีการแก้ไขถ้าเป็นไปได้จะใช้ระบบไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์หมุนเป่าลมความร้อนจากด้านบนลงมาด้านล่างโดยไม่ให้ความร้อนไป ปะทะกับหลังคาด้านบนก็จะช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น ถ้าเราจะขยาย เขตไฟฟ้าเข้าไปที่บริเวณเตาเผาขยะจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การบริหาร งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดเกิดประโยชน์และความคุ้มค่ามากที่สุดก็จะใช้ระบบไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ในการดำเนินการ ก็ขอปรึกษาหารือที่ประชุมสภาว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร สิ่งที่มี ปัญหาในตอนนี้คือโครงสร้างของอาคารและเตาเผาขยะ ซึ่งตำบลของเราก็บริหารจัดการมาได้

ด้วยดี ในอำเภอหนองบัวแดงมือบต.หนองแวงและ อบต. คูเมืองที่มีการบริหารจัดการขยะได้ดี มีบางตำบลที่จะมาขอทิ้งขยะในพื้นที่ของเราแต่ไม่อนุญาตเพราะว่าเป็นภาระที่เราจะต้องรับผิดชอบมากเกินไป และยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาในการช่วยเหลือกัน ซึ่งการบริหารจัดการขยะเฉพาะในตำบลของเราก็เป็นความรับผิดชอบที่มาก อยู่แล้ว ในการซ่อมแซมที่เสนอสภาฯ โอนงบประมาณมาเพิ่มนั้นไม่ใช่ซ่อมแซมเฉพาะอาคารกับเตาเผาขยะเท่านั้น ก็จะใช้ในการซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นของ อบต.หนองแวง เช่นเตาเผาขยะ จำนวน ๒ เตา , รถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ คัน , อาคารเตาเผาขยะ จำนวน ๒ หลัง , เครื่องกรองน้ำบาดาล จำนวน ๑ เครื่อง , เครื่องฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ฯลฯ

นางมยุรา อัจฉิต
ประธานสภาฯ

-ตามที่ท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ ก็ได้มีท่านสมาชิกสภาฯ หลายท่านได้ไปดูบริเวณเตาเผาขยะซึ่งชำรุดเสียหายมาได้ประมาณ ๒ เดือนแล้ว เวลาเผาขยะแล้วมีฝนตกลงมาวันจะต้องขึ้นด้านบนแต่ควันกลับย้อนลงมาด้านล่างทำให้เกิดควันเป็นมลพิษต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการเผาขยะเกิดปัญหาต่อสุขภาพ ซึ่งสุขภาพของเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องดูแล ตามที่ได้ดูรูปภาพความเสียหายของเตาเผาขยะที่ทางกองสาธารณสุขได้นำเสนอมานั้น ถ้าใช้เหล็กที่มีความหนาตรงปล่องไฟก็จะมีความแข็งแรงมากกว่านี้ ตามที่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อรถขยะ ตั้งไว้ จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนงบประมาณในค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมตั้งไว้ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ก็ได้ใช้ไปแล้วงบที่เหลืออยู่ จำนวน ๖๐,๒๓๙.๔๙ บาท ซึ่งมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการในการซ่อมแซมส่วนอื่นๆที่ท่านนายก อบต.ได้กล่าวมา ก็เลยเสนอเรื่องเข้าสู่สภาฯ เพื่อให้พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณมาเพิ่ม เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในตำบล มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นางสาวประคอง คลองไชน้ำ -ในส่วนของกรโอนงบประมาณของกองสาธารณสุขก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ปลัด อบต. ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯได้รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณา

นางวรางคณา เหล่าภักดี -การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในส่วนของกองสาธารณสุข โอนมานักวิชาการสุขาภิบาลฯ เพิ่มในรายการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามที่ อบต.หนองแวงได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ เช่นเตาเผาขยะ อาคารเตาเผาขยะ และครุภัณฑ์อื่นๆ เนื่องจากว่าครุภัณฑ์ต่างๆที่เราจัดซื้อมาแล้วมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี มีการชำรุดเสียหายและเสื่อมสภาพตามกาลเวลา และการใช้งานที่ผ่านมา และตามข้อบัญญัติฯได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อรถขยะแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากว่าครุภัณฑ์ต่างๆที่ใช้งานเกิดการชำรุดเสียหาย งบประมาณในส่วนของการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ จึงมีความจำเป็นจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาขอโอนงบประมาณเพิ่มในส่วนของการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้ครุภัณฑ์ต่างๆสามารถใช้งานได้ต่อไป และเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารจัดการขยะภายในเขตพื้นที่และการบริการด้านอื่นๆให้สามารถดำเนินการได้

นางมยุรา อัจฉิต
ประธานสภาฯ

-ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายวิชัย พงษ์รัตน์
ส.อบต.ม.๕

-ได้มีโอกาสได้ไปดูเตาเผาขยะก็น่าเห็นใจพนักงานเก็บขยะ เนื่องจากอาคารเตาเผาขยะหลังคารั่วชำรุดเสียหาย ในส่วนที่เป็นปล่องไฟขึ้นไปเหล็กมีขนาดเล็กเกินไปถ้าได้เหล็กที่มีขนาดใหญ่กว่านี้คงจะดีขึ้น ถ้าซ่อมแซมบริเวณเตาเผาขยะและอาคารแล้วจะดีหรือไม่สามารถที่จะใช้งานได้คงทนยาวนานหรือไม่ ซึ่งถ้าเราโอนงบประมาณมาเพิ่มรถขยะก็ไม่ได้จัดซื้อ ถ้าทำการซ่อมแซมแล้วสามารถที่จะใช้งานได้เป็นระยะเวลาอันนานก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าซ่อมแซมแล้วใช้งานได้ไม่นานก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในตำบลได้

นายใบ ลีบ่อน้อย
ส.อบต.ม.๑๗

-ในการโอนงบประมาณที่เสนอเพื่อให้สภาฯพิจารณาอนุมัติ ก็เห็นด้วยที่จะนำงบประมาณมาใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมก็เป็นสิ่งที่ดี งบประมาณที่ขอโอน จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ที่จะโอนมา

เพิ่มนั้นเป็นงบประมาณจำนวนมาก ถ้าจะซ่อมแซมต้องดูว่าเกิดความคุ้มค่าหรือไม่ ถ้าซื้อใหม่ งบประมาณจะมีเพียงพอหรือไม่ เพราะว่าทุกส่วนก็จำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณ เราต้อง มาพิจารณาร่วมกันว่าจะดำเนินการอย่างไร สมาชิกสภาบางท่านได้มีโอกาสไปดูสถานที่แล้ว จากที่ได้ดูรูปภาพที่นำมาเสนอต่อสภานั้นก็น่าเห็นใจพนักงานก็บยยะเป็นอย่างมาก โครงสร้าง ในส่วนของหลังคาอาคารเตาเผาขยะทะเลชำรุดเสียหายมานานแล้วโดยที่ไม่มีใครแจ้งให้สภาฯ ทราบ ซึ่งหลังครั้นนั้นเป็นอุปสรรคต่อการทำงานเป็นอย่างมาก เช่นกรณีที่บ้านรั้วสวนข้างในมี โอกาสที่จะผุพัง ถ้าซ่อมแซมหลังคาตั้งแต่ปีที่แล้วอาจจะไม่ผุพังชำรุดเสียหายมากขนาดนี้เป็นสิ่ง ที่เราไม่ได้พิจารณากันมาก่อนว่าจะเป็นอย่างไและจะแก้ไขอย่างไรบ้าง สภาฯต้องมาพิจารณากันว่าจะซ่อมแซมหรือจะซื้อใหม่ สอบถามผู้บริหารว่ามีงบประมาณหรือไม่ ถ้าเรานำเงิน งบประมาณไปซื้อเตาเผาขยะหรืออย่างอื่นจำเป็นหรือไม่ ถ้าซ่อมแซมได้แล้วสามารถที่จะใช้งาน ได้จะให้เหมือนซื้อใหม่ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าเรามีงบประมาณไม่เพียงพอเพราะผู้บริหารก็ จะต้องบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวมของตำบล ถ้าเรานำเงินที่เรามีอยู่ไปซื้อทั้งหมด หมดแล้วเกิดภาวะฉุกเฉินอย่างอื่นขึ้นมาจะอย่างไร เราจะต้องพิจารณางบประมาณด้วยว่า มีมากน้อยเพียงใด ถ้างบประมาณของเราไม่เพียงพอแต่ถ้าซ่อมแซมแล้วสามารถใช้งานได้ก็เห็นดี ด้วย แต่ถ้างบประมาณของเรามีเพียงพอก็อยากให้ซื้อใหม่ อยากสอบถามผู้บริหารว่าจะซื้อใหม่ หรือจะซ่อมแซม และสภาฯมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น สภาฯจะมีความผิดไปด้วย สอบถามผู้บริหารว่าจะทำอย่างไร

นายทองมี ศรีตระวัน
ส.อบต.ม.๑๘

-งบประมาณที่จะขอโอนไม่มีรายละเอียดอะไรเลย หลังคาอาคารเตาเผาขยะและเตาเผาขยะ สภาพตอนนี้ไม่น่าดูเลย หลังครั้นชำรุดเสียหาย ดูจากสภาพแล้วหลังครั้นมาตั้งแต่ ๒ ปีที่แล้ว แต่ไม่มีใครดูแลผู้บริหารไม่ได้ไปตรวจสอบดูแลแก้ไขในส่วนนี้เลยน่าเห็นใจพนักงานที่ปฏิบัติงาน เป็นอย่างมาก ผู้บริหารมีหน้าที่บริหารงานดูแลและแก้ไขกิจกรรมต่างๆของอบต.ทำไมเรื่องนี้ไม่ แจ้งให้สภาฯทราบ ในการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้นี้รายละเอียดการซ่อมแซมก็ไม่มี ในการ ซ่อมแซมจะต้องมีแบบแปลนและใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเท่าไร อย่างเช่นการที่เราจะ ซ้อมรถยนต์ก็ต้องมีรายละเอียดรุ่นของรถที่เราจะซื้อว่ามีแบบไหนบ้าง ในส่วนของการขอโอน งบประมาณมาเพิ่มเพื่อที่จะซื้อรถจักรยานยนต์นั้นไม่มีรายละเอียดก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ในส่วน นี้โอนงบประมาณไปแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปซ่อมแซมเท่าไรตัวเลขจำนวนงบประมาณไม่มีให้ดู มีความคลุมเครือไม่โปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ส่วนตัวก็เห็นดีด้วยที่จะซ่อมแซมแต่อยาก จะให้มีเอกสารประกอบการโอนงบประมาณในการซ่อมแซมให้ชัดเจน

นายเล็ง แก้วอุดร
ส.อบต.ม.๑๐

-ได้มีโอกาสไปดูเตาเผาขยะของตำบลเราที่ตั้งอยู่ที่บ้านนาเจริญใต้ หมู่ที่ ๑๘ หลังคาผุพัง ชำรุดเสียหาย เราเป็นสมาชิกสภาฯต้องดูแลร่วมกันไม่ใช่ว่าโอนงบประมาณให้ท่านนายก อบต. อย่างเดียวโดยที่ไม่มีพิจารณาว่าถูกต้องหรือไม่ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็ไปตำหนิ ให้สภาฯ พิจารณาร่วมกันว่าจะทำอย่างไร เราไม่ต้องซื้อใหม่ใช้งบประมาณในส่วนของการซ่อมแซมเพื่อให้ สามารถใช้งานได้และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของตำบล บ้านนาเจริญใต้ หมู่ที่ ๑๘ พื้นที่บริเวณ โดยรอบสถานที่เตาเผาขยะเป็นที่สาธารณะมีประชาชนบางส่วนได้ไปซื้อที่ดินติดกับที่สาธารณะ และได้มีการถ่วงลำที่สาธารณะเข้าไปซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผากท่านนายกอบต.ดูแลในส่วนนี้ ด้วย งบประมาณที่จะโอนมานั้นก็อยากให้ทำการซ่อมแซมส่วนงบประมาณที่เหลือนำไปใช้ในสิ่ง ที่จำเป็นที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เพราะว่าปัจจุบันนี้มีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ถ้าเราใช้งบประมาณทั้งหมด ถ้ากรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินขึ้นมาเราจะนำ งบประมาณที่ไหนมาดูแลประชาชนในตำบลของเรา ขอให้สมาชิกสภาฯทำหน้าที่ให้ถูกต้องดูแล ประชาชนร่วมกัน

นายสุบรรณ พันธ์หินลาด
ส.อบต.ม.๑๔

-เรื่องของการโอนงบประมาณมาเพิ่มในการซ่อมแซม ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านนายก อบต. เห็นความสำคัญของเตาเผาขยะที่ชำรุดเสียหาย วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาได้นำ

ขยะไปทิ้งที่เตาเผาขยะ ถนนทางเข้าเกิดการชำรุดเสียหายทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก
ขอฝากท่านนายก อบต.ถ้ามีงบประมาณที่เหลือจากการซ่อมแซมเตาเผาขยะก็ขอให้ซ่อมแซม
ถนนทางเข้าด้วย ในการซ่อมแซมโครงสร้างของอาคารเตาเผาขยะขอให้ใช้เหล็กที่มีขนาดที่หนา
ปัจจุบันนี้ขยะมีมากขึ้นทุกวันเป็นสิ่งที่ดีที่ตำบลของเรามีการบริหารจัดการขยะมีระบบเตาเผา
ขยะ

นายวิชัย คงนอก
ส.อบต.ม.๒

-ภูมิใจที่สมาชิกสภาเห็นความสำคัญของเตาเผาขยะ ถ้าตำบลของเรามีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีทำ
ให้หายใจไม่สะดวกขอฝากผู้บริหารช่วยกันดูแลด้วย ในการซื้อรถจักรยานยนต์ของกองคลังเป็น
สิ่งจำเป็นในการออกเก็บภาษี ซึ่งปกติแล้วกองคลังมีงานมากน่าจะจัดซื้อรถยนต์กระบะก็ขอฝาก
ท่านนายก อบต.พิจารณาด้วย

นายใบ ลีบ่อน้อย
ส.อบต.ม.๑๗

-แนวความคิดของสมาชิกสภาอยากที่จะให้ซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นอาคารและเตาเผาขยะ ซึ่งการ
ที่จะซ่อมแซมนั้นใช้งบประมาณจำนวนมาก ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือก็จะเป็น
โครงสร้างหลังคาอาคารเตาเผาขยะ ในการบริหารจัดการขยะที่สมบูรณ์แบบในอำเภอ
หนองบัวแดง คือตำบลคูเมืองและตำบลหนองแวง น่าเห็นใจพนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนนี้และ
ฝ่ายบริหารที่มีส่วนช่วยในการทำสิ่งที่ไม่สะอาดไม่เรียบร้อยในตำบลให้สะอาดเรียบร้อย การโอน
งบประมาณท่านสมาชิกสภาก็ได้ตัดสินใจว่าไม่มีรายละเอียดในการซ่อมแซมให้ดู ในส่วนนี้ถ้าสภา
มีมติอนุมัติให้ซ่อมแซมท่านนายก อบต.ก็จะไปดำเนินการในด้านเอกสารแบบแปลนต่างๆแล้วเรา
ค่อยมาพิจารณาอีกครั้งว่าสมควรหรือไม่อย่างไร แต่ก็เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของ
ผู้บริหารว่าสามารถที่จะทำได้ ก็ขอให้สภาเข้าใจถ้าซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาทั้งหมดใช้
งบประมาณไม่น่าจะเกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท อาคารเตาเผาขยะของเรามีผนังกันการระบายความ
ร้อนไม่สะดวก อยากได้หลังคาใหม่ที่สามารถระบายความร้อนได้เหมือนกับโรงงานที่เป็นอาคาร
แบบปิดมิดชิดไม่มีเครื่องปรับอากาศจะมีตัวหมุนที่ดูดอากาศสามารถดูดความร้อนออกจาก
โรงงาน ราคาประมาณตัวละ ๑,๔๐๐ บาท ปัจจุบันนี้ราคาอาจจะสูงขึ้นอีกแต่ก็ไม่น่าจะต่างกั
เท่าไร ใช้ประมาณ ๑๐ ตัวน่าจะเพียงพอ โดยตัวดูดอากาศจะมีความกว้างประมาณ ๑ เมตร
ฐานประมาณ ๖๐ เซนติเมตร ดูดอากาศระบายความร้อนได้ดี ขอฝากท่านนายก อบต.
พิจารณาด้วยเราจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาตำบลของเรา

นายนาวิ จันสาย
ส.อบต.ม.๓

-ถ้าสิ่งไหนไม่ดีเราก็ทำให้ดีเพราะเรามีงบประมาณที่จะดำเนินการบริหารจัดการภายในตำบล
ถ้าเราตั้งงบประมาณจำนวนน้อยเราก็ได้ของที่ไม่ดีคุณภาพเท่าที่ควร ถ้าเราทำให้ดีคุณภาพ
ก็จะมีคุณภาพสามารถใช้งานเป็นระยะเวลาอันยาวนาน โครงสร้างหลังคาเตาเผาขยะขอเสนอทำให้
สูงขึ้นอีก

นายสมบัติ จันทมนตรี
รองประธานสภา

-การซ่อมแซมเตาเผาขยะที่เกิดการชำรุดเสียหาย เจ้าหน้าที่ที่ดูแลในส่วนนี้เกิดความยากลำบาก
ในการทำงาน ถ้ามีงบประมาณแล้วฝากท่านนายก อบต.พิจารณาด้วย หลังคาที่เป็นเมทัลชีท
ถ้ามีอะไรมากระทบใช้งานได้ปีเดียวก็ผุพังแล้วไม่คงทน ในส่วนของการออกแบบก็ขอให้ไปดู
ในส่วนที่เขาทำแล้วได้มาตรฐาน โครงสร้างอาคารต่างๆนั้นใช้งานมาอย่างต่อเนื่องตลอดก็ต้องผุ
พังชำรุดเสียหายตามกาลเวลา แต่ขอให้มีการใช้งานได้นานมากกว่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บริเวณเตาเผาขยะเสนอให้ใช้หลังคาที่เป็นสังกะสีได้หรือไม่เพราะสังกะสีมีความคงทนมากกว่า
ส่วนในบริเวณอาคารที่พักของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลจะใช้เป็นเมทัลชีทก็ได้

นายสุชาติ ยิ้มเส็งยม
ส.อบต.ม.๑๙

-ตามที่ท่านนายก อบต.ได้เสนอเรื่องการโอนงบประมาณเพื่อให้สภาพิจารณาอนุมัติในส่วนของ
การซ่อมแซมเตาเผาขยะ รายละเอียดแบบแปลนต่างๆก็น่าจะอยู่ที่กองช่างที่ยังไม่ได้มานำเสนอ
ต่อสภาก็คงมีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องขอโอนงบประมาณมาเพิ่มก่อน พนักงานที่ปฏิบัติงาน
ได้ฝากเสนอซ่อมแซมหลังคาอาคารและเตาเผาขยะ หลังคาเดิมที่ใช้อาจจะไม่หนาขอเสนอให้ใช้
วัสดุที่มีความหนามากขึ้น ถ้าใช้เป็นหลังคาเมทัลชีทให้ใช้ความหนาขนาดโรงงานเราสามารถที่จะ
เดินบนหลังคาได้ ส่วนการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ของกองคลัง ก็เห็นดีด้วยเพราะว่าเป็น

นายนิคม ออบมาลี
นายก อบต.

สิ่งจำเป็นที่พนักงานจะมียานพาหนะใช้ในการเดินทางติดต่อประสานงานต่างๆ -ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบขยะของเรา ในส่วนผู้บริหารก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่บริหารงานมาในระบอบวิธีการทำงานที่ปฏิบัติงานร่วมกันมา ที่ได้ทำไปในครั้งแรกนั้นก็ได้ออมแซมไปแล้วแต่ก็ชำรุดเสียหาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้แจ้งมาว่ามีอาคารเตาเผาขยะและเตาเผาขยะเกิดการชำรุดเสียหาย บางครั้งการทำงานถ้าจะให้เน้นความสำคัญกับการบริหารจัดการระบบขยะอย่างเดียวทั้งหมดก็ไม่สามารถที่จะทำได้ เพราะการบริหารงานในส่วนอื่นๆก็มีความสำคัญเหมือนกันหมด เราได้ทำการซ่อมแซมไปแล้วแต่เมื่อโดนแดดโดนฝนเข้าไปอีกก็ผุพังตามระยะเวลาการใช้งาน หลังจากของเราเป็นหลังคาเมทัลชีท ซึ่งระบบขยะของเราทำมาได้ประมาณ ๖ ปีแล้ว ที่มีการชำรุดเสียหาย ในครั้งนี้จะยึดระยะเวลาในการใช้งานไปอีกแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าชำรุดเสียหายมาก จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการซ่อมแซมกองสาธารณสุขฯก็ได้เสนอเรื่องเข้ามาและได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ตามข้อบัญญัติฯได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อรถขยะแบบอัตโนมัติถ้าเราจัดซื้อมาก็จะมีปัญหาเพิ่มมาอีก หน่วยตรวจสอบก็คงที่จะลงมาตรวจสอบอีก โดยปชช.ได้มาตรวจสอบรถขยะคันที่เราใช้บรรทุกดินซึ่งเขาจะบอกว่าเราใช้รถผิดประเภท ก็ได้ชี้แจงไปว่าหน้าที่ของผู้บริหารต้องดูแลแก้ไขปัญหาของประชาชนในตำบล ซึ่งทางปชช.ก็บอกว่าไม่ผิดถ้าไม่ได้มีเจตนา ดังนั้นก็เลยต้องใช้รถให้ถูกประเภทคือใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอย การจัดเก็บขยะใช้รถที่เรามีอยู่ทั้งสองคันและจ้างพนักงานเพิ่มอีก ๒ คน ก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้ เรื่องถังขยะและการจัดเก็บภาชีขยะมีปัญหาโดยตลอดบ้านไหนที่ไม่มีถังขยะอยู่หน้าบ้านเขาก็ไม่เสียค่าเก็บขยะ ขอฝากท่านสมาชิกสภาฯชี้แจงให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้าใจด้วยเพราะว่าท่านสมาชิกสภาฯรู้วิธีการบริหารจัดการขยะว่าเราทำอะไรบ้าง เรื่องถังขยะก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ้านไหนไม่มีถังขยะก็ไม่เสีย บางหมู่บ้านมีการทะเลาะกันเรื่องการทิ้งขยะทำให้เขาไม่มาเสียภาชีขยะ ซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ วิธีการที่จะชี้แจงให้ประชาชนทราบนั้นท่านสมาชิกสภาฯก็จะมีบทบาทในการชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจได้มากกว่าผู้นำหมู่บ้าน เพราะว่าผู้นำหมู่บ้านไม่รู้ระบบการบริหารจัดการขยะของเรา ในส่วนของประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับถังขยะก็จะให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเป็นคนพิจารณาจุดในการวางถังขยะว่าจะวางไว้จุดไหนบ้าง สมาชิกสภาฯบางท่านก็พูดว่าถังขยะจัดซื้อมาแล้วทำไมบ้าน ของตัวเองถึงไม่ได้ถังขยะก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้เข้าใจในส่วนนี้ด้วยว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานเก็บขยะจะพิจารณาว่าถังขยะของแต่ละหมู่บ้านจะนำไปวางไว้ตรงจุดไหนได้บ้างโดยกองสาธารณสุขฯเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ ได้มีโอกาสไปดูเตาเผาขยะของอบต.คูเมือง และได้สอบถามร้านที่เขามาซ่อมว่าวิธีการซ่อมแซมนั้นเป็นอย่างไร ส่วนตัวที่คิดไว้นั้นซ่อมแซม ก็จะเป็นในลักษณะที่รื้อของเก่าออกมาเป็นบางอย่างแล้วเอาของใหม่เปลี่ยนเข้าไป โครงสร้างบางอย่างจะยังคงอยู่บางอย่างเปลี่ยนตรงปล่องไฟจะต้องเปลี่ยนใหม่ ทางร้านเขาอธิบายวิธีการซ่อมโดยจะต้องยกเตาเผาขยะไปซ่อมซึ่งใช้เทคนิคค่อนข้างเยอะไม่เหมือนกับการซ่อมแซมทั่วไป ซึ่งงบประมาณในการซ่อมแซมเตาเผาขยะประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ร้านมาซ่อมเตาเผาฯก็จะได้เชิญท่านสมาชิกสภาฯได้ไปด้วย โครงสร้างด้านบนหลังคาจะเพิ่มส่วนปล่องไฟขยายคว้นออก เพิ่มตัวดูดอากาศระบายความร้อน ก็ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯที่ได้เสนอความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ สามารถที่จะตรวจสอบการบริหารงานได้ สิ่งไหนที่จะทำให้ตำบลของเราพัฒนาไปได้ก็จะทำให้ดีที่สุด ในส่วนที่เหลือถ้าจำเป็นก็จะทำให้ครบทุกด้านส่วนรายละเอียดแบบแปลนรายละเอียดงบประมาณจะชี้แจงให้สภาทราบอีกครั้ง ก็จะบริหารงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลหนองแวงให้มากที่สุด

นายใบ ลีบ่อน้อย
ส.อบต.ม.๑๗

-หลังคาเมทัลชีทในปัจจุบันนี้คุณภาพค่อนข้างต่ำ เมื่อก่อนหลังคาเมทัลชีทราคาตารางเมตรละ ๑๐๕ บาท หนา ๒๘.๕ มิลลิเมตร เมื่อนำมามุงแล้วสามารถที่จะเดินบนหลังคาได้ แต่ปัจจุบันนี้

ความหนาเท่ากันแต่ไม่มีคุณภาพเดินบนหลังคาไม่ได้เพราะว่ามีควมโน้มความหนาเท่ากันแต่คุณภาพต่างกัน ขอฝากผู้บริหารไว้ด้วยถ้าจะใช้หลังเมทัลชีทขอให้ใช้ที่มีขนาดความหนาที่สุด เรื่องของถังขยะถ้ามีถังขยะเพิ่มมากขึ้นขยะก็จะเพิ่มตามมาด้วย ของบ้านสนามชัยไม่เพิ่มจำนวนถังขยะเพราะที่มีอยู่แล้วก็เพียงพอแล้ว เราต้องสร้างความตระหนักให้กับคนทั้งขยะด้วย เช่นถังขยะพร้อมกับถังเศษอาหารเข้าไปด้วยบางครั้งกว่าที่พนักงานจะมาเก็บก็เน่าเหม็น น่าเห็นใจพนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนนี้เป็นพนักงานในอบต.หนองแวงที่ทำงานแล้วน่าเห็นใจมากที่สุด เราต้องสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในตำบล บางตำบลเขามีมาตรการกำหนดไว้เลยว่าเศษอาหาร ,เศษผักและผลไม้ไม่ให้เก็บ อย่างของเราจะมีมาตรการกำหนดไว้ว่าขยะที่ทิ้งลงถังขยะต้องเป็นขยะที่สามารถเผาไหม้ได้ ขยะที่เป็นเศษอาหาร ,เศษผักและผลไม้ไม่ให้ทิ้งลงถังขยะ สมมุติว่าทิ้งเปลือกแตงโมไว้ในถังขยะพนักงานเก็บขยะไม่ต้องเก็บให้ถ้าไม่มีใครมาเก็บให้ต่อไปก็ไม่เอามาทิ้งอีก เราจะทำอย่างนั้นได้หรือไม่ทำอย่างไรเราถึงจะลดปริมาณขยะภายในตำบลลงได้ ถังถังขยะ ๑ ถังต่อครัวเรือนกึ่งไม้ขนาดใหญ่ก็ยังทิ้งลงถังขยะทำแบบนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ เราไปเตือนก็บอกว่าเสียค่าเก็บขยะแล้ว บางคนบอกว่าไม่เสียค่าเก็บขยะเพราะไม่ได้ทิ้งขยะซึ่งเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ ส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยที่จะซื้อถังขยะมาเพิ่ม แต่ถ้าถังขยะชำรุดเสียหายก็ซื้อมาเพิ่มได้

นางมยุรา อัจจิชาติ
ประธานสภา

-ถ้าเรารู้จักคัดแยกขยะเช่นเศษอาหาร ,เศษผักและผลไม้ไปทำปุ๋ยหมักใช้ประโยชน์ได้ ขวดและกระดาษก็สามารถนำไปขายได้มีรายได้มาสูครอบครัว เจ้าหน้าที่เก็บขยะก็จะเก็บเฉพาะขยะพลาสติกขยะทั่วไปและขยะอันตรายซึ่งขยะอันตรายจะมีถังขยะเฉพาะเตรียมไว้ให้ในหมู่บ้าน ตามที่เราได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะเขาจะมีโรงคัดแยกขยะ มีธนาคารขยะมีการบริหารจัดการขยะที่ดี ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ชี้แจงให้ประชาชนในหมู่บ้านได้เข้าใจ รู้จักวิธีการคัดแยกขยะเราก็จะสามารถที่จะลดปริมาณขยะในตำบลลงได้ตามที่ท่านนายก อบต.ได้กล่าวมาบางคนไม่เสียค่าเก็บขยะเนื่องจากไม่มีถังขยะ และยังไม่เข้าใจว่าภาษีที่เราได้จ่ายไปเป็นค่าเก็บขยะให้กับ อบต.นั้นก็ให้นำมาเป็นงบประมาณที่จะมาพัฒนาตำบลของเรา บ้านนาเจริญประชาชนในหมู่บ้านที่ไม่สะดวกมาจ่ายค่าเก็บขยะที่ อบต.ก็ฝากทางสมาชิกสภารวบรวมมาจ่ายให้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งในตำบลของเรามีผู้ที่ยังค้างชำระค่าเก็บขยะจำนวนมากบางคนก็ค้างตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ถึงขยะที่ท่านนายก อบต.แจ้งว่าได้จัดซื้อมาแล้วก็ขอให้บริหารจัดการตามที่เห็นสมควร เราทุกคนต้องมีจิตสำนึกร่วมกันในเรื่องนี้ ขอฝากให้ท่านสมาชิกสภาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้เข้าใจ ในการบริหาร

นางสาวประคอง คลองไชน้ำ
ปลัด อบต.

งบประมาณในส่วนต่างๆนั้นท่านนายก อบต.ก็ได้บริหารจัดการอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์กับประชาชนในตำบลทำเพื่อส่วนร่วม ในการเก็บขยะเวลาฝนตกเจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องแยกขยะมาตากไว้ให้แห้งจึงจะสามารถที่จะเผาได้ เรื่องขยะเป็นเรื่องที่สำคัญฝากท่านสมาชิกสภาทุกท่านไว้ด้วย มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ขอชี้แจงในส่วนขอเจ้าหน้าที่งบประมาณช่วงนี้ก็จะเข้าสู่ไตรมาส ที่ ๓ ในการบริหารงบประมาณ เหตุผลและความจำเป็นที่ไม่ได้ซื้อเตาเผาขยะใหม่และรถขยะตามที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติก็เนื่องจากว่างบประมาณของเรามีอยู่อย่างจำกัดและต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด ซึ่งก็ได้มีการปรึกษาหารือกัน งบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีนั้นจะเห็นว่าเราจะจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนโดยเราตั้งงบประมาณรองรับเงินรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรมาให้กับรายได้ที่เราจัดเก็บเองและเงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนมาให้ ซึ่งแตกต่างจากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมที่เรามีงบประมาณสะสมไว้อยู่แล้ว ได้มีการปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ ถ้าเราซื้อใหม่ใช้งบประมาณจำนวนมากถ้างบประมาณของเรามีไม่เพียงพอต่อรายจ่ายอื่นๆ ก็เลยเสนอขอเป็นซ่อมแซมโดยการขอโอนงบประมาณมาเพิ่มในรายการซ่อมแซม ซึ่งวิธีการซ่อมแซมนั้นก็อย่างที่ท่านนายก อบต.ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้น

- งบประมาณที่เราตั้งรองรับเงินรายได้และเงินอุดหนุนที่ทางรัฐบาลจะจัดสรรมาให้ นั่นตอนนี่ยัง
ไม่ได้รับจัดสรรมาครบตามที่กำหนดไว้ ดังนั้นเราก็จะต้องบริหารจัดการงบประมาณตามที่ได้รับ
จัดสรร ถ้าเราใช้งบประมาณไม่ถูกต้องไม่พอจ่ายอาจจะมีปัญหาได้ประกอบกับสถานการณ์
ปัจจุบันได้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เราจะต้องใช้งบประมาณในการ
ป้องกันโรคจะต้องได้กันเงินงบประมาณรายจ่ายไว้บางส่วนและต้องใช้ในสิ่งที่มีความจำเป็น
- นางมยุรา อัจจิชาติ
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ก็จะได้ขอมติที่ประชุมสภาฯเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามที่เสนอหรือไม่
- ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ -มีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
เรื่องอื่นๆ
- นางมยุรา อัจจิชาติ
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่จะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่
- นายทองมี ศรีตะวัน
ส.อบต.ม.๑๙ -วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้เสนอเรื่องในวาระอื่นๆไว้ว่าให้ไปทำการซ่อมแซมถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตรจากดวงสวรรค์-ห้วยหว่า เพื่อให้ที่ประชุมสภาฯและท่านนายก อบต.ได้รับทราบ
และดำเนินการ ถนนชำรุดเสียหายมากเนื่องจากได้มีรถบรรทุกดินและหิน ที่ใช้ในการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ำท่าวังปอเข้าออกทำให้ถนนชำรุดเสียหายเป็นอย่างมาก ได้นำเรียนให้ท่านนายก อบต.
รับทราบแล้วก็บอกว่าจะดำเนินการให้ ผ่านมา ๒ เดือนแล้วก็ยังไม่มีการซ่อมแซม ซึ่งก่อนหน้านี้
ท่านนายก อบต.ก็บอกว่าจะลงลูกรังให้แต่ก็ยังไม่ดำเนินการ ก็จะได้ทำหนังสือร้องทุกข์เข้ามาที่
อบต. ขอฝากให้ดำเนินการด้วยเพราะถนนชำรุดเสียหายมากเป็นหลุมเป็นบ่อประชาชน
เดือดร้อนมาก ประชาชนก็ได้กล่าวพาดพิงท่านนายก อบต.และสมาชิกสภาฯด้วย ก็ขอให้
ดำเนินการแก้ไขให้ด้วยมีสองสาย ๑.ถนนสายจากทางลาดยาง ๒.ถนนจากร้านซ่อมนายเสกสรร
ไปที่หนองเขียน ที่ได้ลงหินคลุกไปแล้วนั้นลงหินคลุกปริมาณน้อยมากฝนตกมาน้ำพัดหินคลุก
หายไปหมดต้องได้รับการซ่อมแซมบางจุดขอให้ดำเนินการแก้ไขให้ด้วย
- นายสมบัติ จันทะมนตรี
รองประธานสภาฯ -สอบถามโครงการในข้อบัญญัติฯได้ดำเนินการไปแล้วหรือยัง โครงการของบ้านหัวสนามมี
โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ๒ สาย ขอให้ดำเนินการด้วยเพราะเวลาที่ฝน
ตกมาทำให้การสัญจรไปมาลำบากมากประชาชนได้รับความเดือดร้อน ถ้ามีงบประมาณก็ขอให้
เร่งดำเนินการด้วย ในส่วนของโครงการจ่ายขาดเงินสะสมของบ้านหัวสนามลงหินคลุกถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตรก็ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายก อบต. ที่ได้ดำเนินการให้
- นายจรูญ สุขศรี
ส.อบต.ม.๑๘ -ขอขอบคุณท่านนายก อบต.ที่ได้เห็นความสำคัญของเตาเผาขยะ ก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูสถานที่
ของเตาเผาขยะ อาคารเตาเผาขยะ ชำรุดเสียหายเป็นอย่างมาก ในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่ก็รู้สึก
เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในส่วนนี้ เตาเผาขยะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นส่วนรวมทั้ง
ตำบล จึงสมควรที่จะได้รับการซ่อมแซม
- นายสุบรรณ พันธ์หินลาด
ส.อบต.ม.๑๔ -บ้านหนองประดู่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร ขอให้ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าให้มาสำรวจด้วย เกรงว่าจะล่าช้า
เพราะว่าประชาชนต้องการเป็นอย่างมาก ซึ่งงบประมาณของปี ๒๕๖๓ ดำเนินการล่าช้ามากเพิ่ง
จะได้นำเสามาลง อยากให้การไฟฟ้ามาดำเนินการในช่วงต้นปีนี้จะได้ว่ารู้ว่าจะขยายไปได้ระยะทาง
เท่าไร
- นายสุระ ไตหนองเป็ด
ส.อบต.ม.๑๕ -ถนนในหมู่บ้านบริเวณสี่แยกชำรุดเสียหายมากมีน้ำขังเป็นหลุมเป็นบ่อ ก็ได้ทำหนังสือแจ้งมาทาง
อบต. ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ แต่ก็ยังไม่ดำเนินการแก้ไขให้ ขอให้รีบดำเนินการแก้ไขให้
ด้วยเพราะว่าประชาชนในหมู่บ้านมีความเดือดร้อนมาก โครงการขยายเขตคลองส่งน้ำเพื่อ
การเกษตร(ระบบท่อ) บ้านท่าแจ้ง ดำเนินการไปถึงไหนแล้วมีผู้รับจ้างหรือไม่ ขอให้เร่ง
ดำเนินการด้วย

- นายวิชัย คงนอก
ส.อบต.ม.๑๐ -ถนนจากหนองปล้องไปวัดตงชำรุดเสียหายเป็นอย่างมากเพราะว่ามีรถไถนาของประชาชนสัญจรไปมา ขอให้ท่านนายก อบต. นำดินไปถมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะได้สัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น
- นายทองเลิศ ชากัณฑ์
ส.อบต.ม.๑๔ -สอบถามโครงการขุดบึงอูตุมิ ของบ้านทรัพย์อุดม โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน ดำเนินการไปถึงไหนแล้วขอให้เร่งดำเนินการด้วย
- นายใบ ลีบ่อน้อย
ส.อบต.ม.๑๗ -ขอฝากให้ดูแลความสะอาดของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าและคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรในตำบลของเราด้วยมีทั้งหมด ๗ สถานีซึ่งเป็นคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต ขอให้พัฒนาทำความสะอาดตัดหญ้าและหาวิธีการทำให้ดูดี ของสถานีสูบน้ำหนองแวง ๑และ๒ มีปัญหาเรื่องคลองส่งน้ำที่ไม่สะอาดผู้ใช้น้ำก็ได้พัฒนาทำความสะอาดนานๆครั้ง ในความคิดเห็นส่วนตัวยากให้ใช้งบประมาณของ อบต.ในการดำเนินการตัดหญ้าทำความสะอาด ซึ่งเราก็เคยใช้งบประมาณของ อบต.ในการดำเนินการ งบประมาณสถานีละ ๒๐,๐๐๐ บาท จะทำได้หรือไม่ถ้าทำไม่ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีคลองส่งน้ำของเราจะได้สะอาด เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของแต่ละหมู่บ้าน ปัจจุบันนี้ทางเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าก็ยังไม่ได้ออกมาสำรวจในพื้นที่ตำบลหนองแวงเลย ได้มีการสอบผู้ที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าจะออกมาเร็วๆนี้แต่จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ออกมาสำรวจเลย ก็รู้สึกกังวลว่าถ้าขยายเขตไฟฟ้าตอนที่ประชาชนกำลังปลูกข้าวการที่จะเข้าไปดำเนินการปักเสาไฟฟ้าจะทำได้ยาก ฝากท่านนายกอบต. ติดต่อประสานงานให้ด้วยเพราะถ้าสมาชิกสภาฯไปพูดคุยติดต่อประสานงานอาจจะไม่น่าเชื่อถือเท่ากับท่านนายก อบต. ขอให้การไฟฟ้ามาประมาณการก่อนได้หรือไม่ประชาชนจะได้รู้ว่าจะขยายเขตไปถึงไหน บ้านสนามชัยโครงการในข้อบัญญัติฯ จะเป็นขยายเขตไฟฟ้าทั้งหมดแต่ก็ไม่ว่าจะรู้ว่าจะได้ระยะทางถึงไหน ตอบคำถามประชาชนในหมู่บ้านไม่ได้ ในการมาสำรวจประมาณจะต้องแจ้งให้สมาชิกสภาฯทราบด้วยจะได้ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจได้ ไม่ใช่มาสำรวจโดยที่ไม่แจ้งให้สมาชิกสภาฯทราบจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้เพราะประชาชนจะท้วงติงมาได้ว่าทำไมขยายมาไม่ถึงที่นาของตัวเอง ถ้าแจ้งให้สมาชิกสภาฯทราบก็จะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าเป็นอย่างไร
- นายทองมี ศรีตะวัน
ส.อบต.ม.๑๘ -ขอเสริมท่านวิชัย คงนอก เรื่องถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุ่มมอดินแดง เป็นถนนดินลูกรังที่ได้ขุดคลองขึ้นมาถมดินเป็นถนนใช้งานมาได้ประมาณ ๒๐ ปีแล้ว เจ้าของที่ดินได้ขายที่ดินให้คนอื่น คนที่ซื้อก็คิดว่าเป็นที่ดินของตัวเองก็เลยขุดดินออกและก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน แล้วก็ได้ถมที่ดินให้เป็นถนนใหม่อีกทำให้ถนนทรุดเป็นหลุมเป็นบ่อชำรุดเสียหายเป็นอย่างมาก ขอให้ท่านนายก อบต.ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปดูด้วยอยากให้ไปดำเนินการซ่อมแซม ซึ่งถนนบริเวณข้างๆนั้นได้ทำเป็นถนนคอนกรีตหมดแล้ว
- นายเล็ง แก้วอุดร
ส.อบต.ม.๑๐ -ขอฝากท่านนายก อบต. ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายฝายวังหัวภูที่อยู่ใต้วังไว้ชำรุดเสียหายปีที่ที่ผ่านมาได้ไปสำรวจกับทางกองช่างแต่ก็ยังไม่ดำเนินการอะไร ถนนจากวัดเทพนิมิตบ้านท่าแจ้ง-ลำห้วยข่าที่ได้มีการฝังท่อไว้พอฝนตกลงมาทำให้น้ำพัดท่อหายออกไปหมด อยากให้ทำเป็นสะพานคอนกรีต ถ้านำท่อไปวางก็จะทำให้เสียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ ถนนโคกสง่า-สะพานเหนือให้เปลี่ยนเป็นสะพานคอนกรีตเพราะลำห้วยข่าตอนบนชำรุดเสียหายน้ำพัดท่อหายไปหมด ประชาชนในหมู่บ้านก็ได้ช่วยกันซ่อมแซมในเบื้องต้น ถนนในตำบลจะให้ทำอย่างไรก็ได้ประชุมประชาคมเพื่อเสนอความต้องการมาที่ อบต. ฝากกำชับเจ้าหน้าที่ของ อบต.หนองแวงบางคนเล่นแต่โทรศัพท์เวลาประชาชนมาติดต่อราชการก็ไม่สนใจ ขอให้ท่านนายก อบต.ได้วากกล่าวตักเตือนด้วย
- นายอุทัย เมี้ยนกลาง
ส.อบต.ม.๑๒ -ขอขอบคุณผู้บริหาร ที่มงานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่กองคลัง ตามที่ตำบลหนองแวงได้ประสบเหตุวาตภัยขึ้น ทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายรวมถึงยุ้งข้าวเสียหายหลายหลัง ก็ได้ประสานงานมาที่อบต.หนองแวง ก็ได้รับการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว การปฏิบัติงานของผู้บริหารที่มงานป้องกันฯมีความรวดเร็วถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ดีมาก ๆ ในการบำบัดทุกข์บำรุง

สุขของประชาชนในตำบลหนองแวง ประชาชนบ้านหนองสำราญก็ฝากขอบคุณมาโดยให้สมาชิกสภาเป็นตัวแทน เรื่องของอาคารที่พักคนงานเก็บขยะระบบไฟฟ้าก็ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านนายก อบต.พิจารณาขยายเขตไฟฟ้าเข้าไปที่เตาเผาขยะด้วย ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายหนองสำราญ-โสกรัง เราก็ได้ซ่อมแซมไปบางส่วนที่เป็นเขตรับผิดชอบของเรา ส่วนที่เหลือยังไม่ได้รับการซ่อมแซมก็ขอให้ท่านนายก อบต.ช่วยประสานงานไปยังเทศบาลตำบลหลวงศิริให้มาดำเนินการซ่อมแซมต่อจากของเราด้วย การขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหนองสำราญ-ห้วยไผ่เหนือ-ห้วยม่วง เราได้เสนอชื่อร่วมกันในการขอโครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรมีจำนวน ๑๐๖ คน ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายก อบต. ช่วยติดตามเรื่องให้ ในส่วนขยายเขตไฟฟ้าที่ได้มาดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วนั้น ก็จะมีจากหนองสำราญ-โสกรัง จากนั้นท่านชนะเทพ อารุณ-นานางไธ ที่กำลังดำเนินการอยู่ นั้นจะมีจากหนองสำราญ-โสกรัง ,หนองสำราญ-ห้วยนางรุม ก็ขอขอบคุณท่านนายก อบต.ที่ได้ดำเนินการให้

นายใบ ลีป๋อน้อย
ส.อบต.ม.๑๗

-ถนนจากบ้านสนามชัย-บ้านห้วยไผ่ใต้ ที่กำลังลงหินคลุกอยู่ในขณะนี้ช่วงตอนกลางๆของถนน ไม่มีท่อเวลาฝนตกทำให้น้ำท่วมขัง ถึงเราจะเอาอะไรไปใส่ไว้พอฝนตกลงมาน้ำพัดหนีหายไปหมด เพราะว่าตรงบริเวณนั้นเป็นที่ลุ่มน้ำเวลาฝนตกทำให้น้ำท่วมถนนเป็นประจำ ก็ขอให้หาวิธีการที่จะแก้ไขให้ด้วยจะทำหนังสือเข้ามาที่ อบต. ถ้าใส่ท่อก่อนที่จะลงหินคลุกได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี

นางมยุรา อัจจิชาติ
ประธานสภา

-โครงการของบ้านนาเจริญที่ได้ทำเป็นหนังสือแจ้งเข้ามาที่ อบต.จะเป็นขุดลอกสระสาธารณะ ประโยชน์แล้วก็จะเอาน้ำใส่เพื่อใช้เป็นน้ำประปาหมู่บ้านต่อไป ตามที่สมาชิกสภาได้สอบถามมานั้นต่อไปจะให้ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายนิคม ออบมาลี
นายก อบต.

-คำถามของท่านทองมี ศรีตะวัน ถนนที่ชำรุดเสียหายที่มีรถบรรทุกดินวิ่งเข้าออกเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำท่าวังปอกก็จะแจ้งให้ผู้รับจ้างที่ก่อสร้างผายดังกล่าวดำเนินการแก้ไขโดยจะให้หยุดดำเนินการไว้ก่อน และจะใช้งบประมาณของเราในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ,คำถามของท่านสมบัติ จันทมนตรี โครงการในข้อบัญญัติฯ ก็จะมอบหมายให้ท่านปลัด อบต.ดำเนินการให้เร็วที่สุด เพราะว่าหน้าฝนจะทำให้ดำเนินการลำบากมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการตามข้อบัญญัติฯ ได้ทำสัญญาหลายโครงการแล้ว โครงการจ่ายขาดเงินสะสมก็ได้ทำสัญญาทุกโครงการแล้ว ,คำถามท่านสุบรรณ พันธ์ินลาด โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรก็ได้ติดต่อประสานงานไปที่การไฟฟ้าโดยจะเข้าสำรวจภายในตำบลหนองแวง ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ,คำถามของท่านสุระ ไตหนองเป็ด ถนนที่ชำรุดเสียหายก็จะให้ช่างไปสำรวจโดยจะวางแผนจะให้เป็นถนน คสล.ในหมู่บ้าน จะไม่ทำการซ่อมแซมให้แต่จะทำให้เป็นถนน คสล. ในหมู่บ้านทั้งหมดเพื่อรองรับงบประมาณในปีต่อไป ส่วนถนนระหว่างหมู่บ้านบางส่วนจะซ่อมแซมบางส่วนจะใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติฯ การขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จำนวนน้อย แต่ถ้าเป็นถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจะมีผู้ใช้ประโยชน์จำนวนมาก ก็จะช่วยเหลือในส่วนที่ความจำเป็นมากที่สุด ,คำถามของท่านทองเลิศ ชากันท์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้านทรัพย์อุดมก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด ,คำถามของท่านใบ ลีป๋อน้อย การตัดหญ้าทำความสะอาดคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรก็จะจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างมาตัดหญ้าโดยใช้งบประมาณของ อบต. มอบหมายให้ท่านปลัด อบต.หาวิธีดำเนินการแก้ไขต่อไป ,คำถามของท่านวิชัย คงนอก ถนนชำรุดเสียหายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จะให้ช่างออกไปสำรวจเพื่อแก้ไขให้ต่อไป ,คำถามของท่านเล็ง แก้วอุดร ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรผายวังหัวภู เป็นจุดที่ดำเนินการยากมากประชาชนที่จะอุทิศที่ดินให้เพื่อทำถนนก็ให้จำนวนน้อย ทำให้ถนนมีขนาดเล็กลงแล้วลำห้วยสูง ถ้าใส่ท่อ PVC จะได้หรือไม่ เพราะว่ามันจะไม่หักถ้าเป็นท่อปูนก็จะหักถ้าเทปูนอย่างหนาเวลาน้ำมาก็จะสไลด์ลงอีก จะให้ช่างออกไปสำรวจให้ ส่วนการสำรวจโครงการที่จะจัดทำข้อบัญญัติฯ

ก็เห็นดีด้วย ส่วนลำห้วยข้าตอนบนให้ทำเป็นบล็อกคอนเวิร์สก็ให้วางแผนไว้ ส่วนถนนในหมู่บ้านก็ได้ดำเนินการครบทุกสายแล้ว ถนนสายต้นมะขามหน้าสวนอุษาไม่มีที่ดินของบ้านโคกส่งจะมีของบ้านห้วยหว่า ,บ้านนาเจริญ ,บ้านท่าแจ้งและนาเจริญใต้ที่มีพื้นที่การเกษตรทรงบริเวณนั้น ,คำถามของท่านอุทัย เมี้ยนกลาง เหตุวาทภัยที่เกิดขึ้นในตำบลก็ขอชมเชยระบบการทำงานของท่านปลัด อบต.ที่ได้วางแผนการทำงานให้ โดยเฉพาะที่ทีมงานป้องกันที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ขยายเขตไฟฟ้าเตาเผาขยะบริเวณอาคารที่พักคนงานเก็บขยะใช้งบประมาณจำนวนมาก เพราะว่ามีระยะทางที่ไกล มีโอกาสที่จะเป็นไปได้คือระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ ก็จะทำให้ทางกองสาธารณสุขได้วางแผนการดำเนินงานต่อไป ถ้ามีจัดเวรยามเฝ้าก็จะดีเพราะวัสดุอุปกรณ์ของเรามีจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีวิธีการบริหารจัดการในส่วนนี้ ,คำถามของท่านใบ ลีป๋อน้อย ถนนจากบ้านสนามชัย-บ้านห้วยไผ่ได้ จะดำเนินการก่อสร้างเป็นถนน คสล.เร็วนี้ๆ จะมีที่ทำเป็นถนน คสล.ได้แก่ สายหนองสำราญ-โสกกรัง ,สายห้วยไผ่ใต้-ห้วยม่วง ,สายหนองแวงโมเดล ,สายหนองแวง-นารี ,สายนารี-ห้วยหว่า และสายหนองปล้อง-สะพุงเหนือ จะดำเนินการเร็วๆนี้ เราต้องวางแผนการทำงานร่วมกัน ถ้าถนนในตำบลไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ เช่น ถนนขาด ก็จะต้องได้รับการซ่อมแซมทำหนังสือร้องทุกข์เข้าก็สามารถที่จะแก้ไขซ่อมแซมให้ได้ แต่สามารถที่จะใช้งานได้อยู่ก็จะยังไม่ซ่อมเพราะเราจะต้องดูเหตุผลความจำเป็นของแต่ละหมู่บ้านด้วย อย่างเช่นของบ้านนาเจริญได้ทำหนังสือเข้ามาเรื่องของน้ำประปามีเหตุผลที่จะดำเนินการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ประมาณการแล้วในการเอาดินและเศษวัชพืชออกพื้นที่ในการดำเนินการ ๔ ไร่ ก็จะดำเนินการให้เร็วๆนี้ ส่วนที่จะเอาน้ำลงเป็นเรื่องของงบประมาณผู้ติฯเพราะต้องใช้เงินจำนวนมากก็ให้วางแผนเอาไว้เลย ส่วนไหนที่มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ก็จะดำเนินการให้ของบ้านนาเจริญประชาชนในหมู่บ้านมีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำ ส่วนการที่จะเอาน้ำลงสระนั้นจะเป็นงบประมาณในข้อบัญญัติฯ

-บ้านนาเจริญโครงการตามข้อบัญญัติฯจะเป็นขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ในเรื่องที่จะเอาน้ำลงสระนั้นก็จะได้ปรึกษาหารือกับท่านผู้นำหมู่บ้านจะดำเนินการอย่างไร ในเรื่องที่สมาชิกสภาฯได้สอบถามท่านนายก อบต. ก็ต้องขอขอบคุณที่ได้สังเกตเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในตำบลหนองแวงของเรา มีสมาชิกสภาฯท่านใดที่จะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่

-ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก

-เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีกก็ขอปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้

นางมยุรา อัจฉิต
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

นางมยุรา อัจฉิต
ประธานสภาฯ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ประคอง คลองไชน้ำ ผู้จัดรายการประชุม
(นางสาวประคอง คลองไชน้ำ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

(ลงชื่อ) ใบ ลีป๋อน้อย ผู้ตรวจรายการประชุม
(นายใบ ลีป๋อน้อย)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายการประชุม

(ลงชื่อ) เล็ง แก้วอุดร ผู้ตรวจรายการประชุม
(นายเล็ง แก้วอุดร)

คณะกรรมการตรวจรายการประชุม

(ลงชื่อ) สมบัติ จันทะมนตรี ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมบัติ จันทะมนตรี)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภาฯนี้ สภากองการบริหารส่วนตำบลหนองแวงมีมติรับรองแล้วเมื่อสมัยประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓
ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) มยุรา อัจจิชาติ ผู้รับรองรายงานประชุม
(นางมยุรา อัจจิชาติ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง